

ด่วนที่สุด
ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๘

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อบต.ตมูกเหล็ก
เลขรับที่ ๒๖๒
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา.....

วิเศษ/กท ๐๖๓๖
- สก/๖๓๓๖
พชช

เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๓๖
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า เมื่อคราวประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเมืองรัต ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ ที่ประชุมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับประชาชน/ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ไม่มีแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือในการยืนยันตัวตนการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว โครงการเราชนะถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เป็นวงรอบจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการฯ สนับสนุน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ไม่มีแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ในการยืนยันตัวตนการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิรณันท์ ยิ้มแถม)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๔

คำนำ

ที่ พช ๐๐๒๓.๑/ว๑๓๖



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชร

เลขที่ ๖๖

วันที่ ๘ ก.พ. ๖๕

๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งการจากการประชุม ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๑๗.๒/ว ๗๘๓

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า เมื่อคราวประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเมืองรัต ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ ที่ประชุมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับประชาชน/ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ไม่มีแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ ในการยืนยันตัวตนการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว โครงการเราชนะ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เป็นวงรอบ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการฯ สนับสนุน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ไม่มีแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ ในการยืนยันตัวตนการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.phetchabunlocal.go.th หัวข้อ "หนังสือราชการ"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ) ชิดไทชูวัย

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๓๘

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๑๗.๒/๐๓/๒๕๖๔



เลขที่รับ	1220
วันที่	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา	

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งการจากการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๑๗.๒/ว ๖๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารใบราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๓.๑/ว ๖๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

ตามที่อ้างถึงจังหวัดแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเราชนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบกจ.) นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเราชนะและคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเราชนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและจัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียน (กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการฯ และไม่มียกเว้นแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง") และดำเนินการยืนยันข้อมูลการประกอบกิจการผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการประเภทบริการ และผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๓. ให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ให้บริการเปิดบัญชี และติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"

๔. มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับร้องเรียนการดำเนินโครงการเราชนะอีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร.๐ ๕๖๓๖ ๐๓๕๓๓ มท. ๑๗๗๒๖๓

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ คำว่าที่สุด ที่ พช ๐๐๑๗.๒/ว ๗๑๕๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์)
๓. ทักษนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
๕. คลังจังหวัดเพชรบูรณ์
๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
๗. ทาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ์
๘. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
๙. ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. นายอำเภอทุกอำเภอ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ)
๑๒. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพิจิตร

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

Official stamp of the Ministry of Health, Thailand, with handwritten registration number 0063 and date 2 Aug 64.



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

Official stamp of the Ministry of Health, Thailand, with handwritten registration number 0063 and date 2 Aug 64.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๖๕๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๖๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๘ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ และเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมในการประชุม นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการรณรงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้จังหวัดให้ความสำคัญและดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นายอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการรณรงค์และคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 2. ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรณรงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินความสะดวกในการลงทะเบียน และจัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ด้อยลงทะเบียน (กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ และไม่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง") และดำเนินการยืนยันข้อมูลการประกอบกิจการผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการประเภทบริการ และผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 3. ให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ให้บริการเปิดบัญชี และติดตั้งแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
 4. มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนการดำเนินโครงการรณรงค์อีกทางหนึ่งด้วย
- ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการและสรุปผลการประชุมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.ppb.mol.go.th/mde01> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานโยธาและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ) โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๒-๒๕๕๓ มท ๕๐๖๑๐

สรุปผลการการประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการรောင်း
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	<p>นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมชี้แจงรายละเอียด “โครงการรောင်း” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ซึ่งได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ รับทราบและอนุมัติโครงการรောင်း สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวน ๓๑.๑ ล้านคน วงเงินไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในแต่ละพื้นที่จังหวัด อำเภอและท้องถิ่น และเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ เข้าร่วมลงทะเบียน</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ให้การยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย และลงนามยืนยันในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๓. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารกรุงไทย ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ให้บริการเปิดบัญชีและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำหรับใช้ในโครงการฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคลังจังหวัด เพชรบูรณ์ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพชรบูรณ์ - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ - ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพิจิตร - หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ - สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพชรบูรณ์ 	
๒	<p>การดำเนินโครงการ “รောင်း” ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เป็นวงรอบ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คณะผู้บริหารการคลัง (คบจ.) นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับประชาชนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๒. สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ในการยืนยันข้อมูลการประกอบกิจการ ประเภทผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาตามขนส่งสาธารณะ และผู้ประกอบการประเภทบริการกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐ</p> <p>๓. อำนวยความสะดวกให้กับธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบูรณ์ - คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 	

/๓. มอบหมาย...

ลำดับ	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเราชนะ	- สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) - อำเภอทุกอำเภอ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ)	
๔	๑. ขอให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการฯ ผ่านทุกกลไกและทุกช่องทางสื่อสาร ทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และการประชุมทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ร่วมกับลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่	- อำเภอทุกอำเภอ - ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพิจิตร	
๕	ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ไม่มีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ในการยืนยันตัวตนการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย	- สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	
๖	การเพิ่มผู้ประกอบการร้านค้า/บริการรายย่อย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย ให้เข้าร่วมโครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประสานกับกระทรวงการคลังในการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก และเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น	- สำนักงานคลังจังหวัด เพชรบูรณ์ - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์	

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๕๖๓๖ ๙๗๕๓